

THƯ NGỎ

Thuận Hạnh, ngày 07/3/2023

Kính gửi:

- Các thế hệ CBCCVN, các cựu học sinh và quý phụ huynh trường THCS Nguyễn Du

- Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, ban ngành đoàn thể các cấp.

Trường THCS Nguyễn Du được thành lập theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 26/5/2003 của UBND huyện Đắk Song tách từ trường PTCS Kim Đồng.

Từ mái trường này, nhiều thế hệ giáo viên và học sinh trưởng thành, đang tích cực đóng góp xây dựng công hiến cho quê hương, đất nước trên mọi lĩnh vực.

Thật tự hào và vinh dự khi được xúng danh trong ngôi trường mang tên Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Ông là bậc kỳ tài là nhà nhân đạo chủ nghĩa, là ngôi sao sáng thôi thúc các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Trong 20 năm qua đã thấp sáng biết bao ước mơ, nuôi dưỡng biết bao hiền tài. Được sự cho phép của lãnh đạo các cấp, trường THCS Nguyễn Du quyết định tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường và tổng kết năm học. Buổi lễ diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Đây chính là dịp đón tiếp để tôn vinh tất cả sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ Nhà giáo, học sinh, quý phụ huynh và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các cấp từ trước đến nay.

Để buổi lễ được tổ chức thành công tốt đẹp, nhà trường kính mong các thế hệ CBCNVN, cựu học sinh; các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, quý bậc phụ huynh và học sinh, các doanh nghiệp; Các cá nhân quan tâm, ủng hộ, đóng góp hỗ trợ về Các hiện vật, tư liệu, sáng tác về nhà trường, thầy cô và bạn bè từ trước đến nay đặc biệt hỗ trợ về kinh phí để xây dựng công trình kỷ niệm **“tượng đài Đại thi hào Nguyễn Du”** đây là công trình vĩnh cửu, là món quà ý nghĩa nhằm ghi dấu mốc quan trọng trong suốt quá trình, xây dựng và phát triển của nhà trường

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần của quý vị sẽ được trân trọng ghi danh vào sổ vàng truyền thống của nhà trường, được niêm yết công khai. Nhà trường xin cam kết sử dụng nguồn tài trợ một cách rõ ràng, minh bạch, đúng mục đích.

Trường THCS Nguyễn Du trân trọng cảm ơn và xin gửi tới Quý vị lãnh đạo các cấp, các thế hệ nhà giáo, viên chức người lao động, các thế hệ phụ huynh học sinh nhà trường, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc và thành đạt./.

Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú:

Mọi sự ủng hộ liên hệ qua số ĐT 0985950516 (HT) hoặc 083100678 (Cô Thảo thủ quỹ HPH) hoặc 0988114133 (Cô Trâm thủ quỹ nhà trường).

Số TK ủng hộ: 63510001066853 (BIDV, Trần Thị Lệ Thảo) 5305215016685 (agribank Cao Thị Trâm)

**TM.BAN TỔ CHỨC
HIỆU TRƯỞNG**

TRẦN XUÂN HUYỀN

Thuận Hạnh, tháng 3 năm 2023